

Tollway Magic Smart Move

# ใบเสร็จให้โชค

1 มีนาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558

▶▶ **ลุ้นรับ MG6**  
FASTBACK | 8 X TURBO SUNROOF



iPhone 6



บัตรสมาชิก 7-Card



เลขที่ใบอนุญาต 362/2558 ออกให้  
ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง



รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น  
กว่า **1.7** ล้านบาท

วารสารประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2558

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

 **TOLLWAY... Your way**

WWW.TOLLWAY.CO.TH

# ใบเสร็จให้โชค

1 มีนาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558

▶▶ **ลุ้นรับ MG6**  
FASTBACK 1.8 X TURBO SUNROOF



iPhone 6



บัตรสมาชิก 7-Card



**รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น  
กว่า 1.7 ล้านบาท**

## รายละเอียดเพิ่มเติม

**ของรางวัล รางวัลที่ 1** MG6 FASTBACK 1.8 X TURBO SUNROOF จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,128,000 บาท **รางวัลที่ 2** IPHONE 6 16GB จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,500 บาท รวมมูลค่า 510,000 บาท **รางวัลที่ 3** บัตรสมาชิก 7-Card จำนวน 100 รางวัล มูลค่าเงินในบัตร 1,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท **รวมมูลค่าของรางวัล** ทั้งสิ้นกว่า 1,738,000 บาท **ส่งขึ้นส่วน** วันที่ 1 มีนาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 ที่ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางยกระดับอุดรธานีฯ, กล่องรับขึ้นส่วนที่บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน), ส่งไปรษณีย์ที่ ตู้ปณ. 336 ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 **การจับรางวัล** วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด อาคารเลขที่ 240/9 หมอน 1-3 ซอยสยามสแควร์ 7 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร **การประกาศผล** ประกาศผลรางวัลวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ทางหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ และ [www.tollway.co.th](http://www.tollway.co.th) **เงื่อนไขการชิงโชคและรับรางวัล** 1).ผู้โชคดีที่รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 20 รางวัล และรางวัลที่ 3 จำนวน 100 รางวัล บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีให้มารับรางวัล ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 2).ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเกิน 1,000 บาทต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด 3).ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล 4).รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ 5).คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 6).พนักงานและครอบครัวของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้







**ดอนเมืองโทลล์เวย์จัดกิจกรรม  
ใบเสร็จลุ้นรถ MG6 Turbo 1.8 ลิตร  
และรางวัลมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท**

การจับมือกับเอ็มจี ประเทศไทยครั้งนี้ เนื่องจากรถยนต์ MG6 มีดีไซน์โดดเด่นออกแบบจาก UK Technical Design Centre ช่วงล่างแบบ European Tuning Suspension และมีระบบความปลอดภัยอย่างครบครัน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจและเลือกเป็นของรางวัลพิเศษให้กับโครงการ Tollway Magic Smart Move เพื่อขอบคุณผู้ใช้ทางฯ ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ให้พิเศษขึ้น นอกจากนี้ยังมีรางวัล iPhone 6 16GB จำนวน 20 เครื่อง เครื่องละ 25,500 บาท มูลค่ารวม 510,000 บาท รางวัลบัตรสมาชิกเซเว่นการ์ด จำนวน 100 รางวัล ที่มีเงินมูลค่าในบัตร 1,000 บาท มูลค่ารวม 100,000 บาท ให้ลุ้นกันอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งชิ้นส่วนใบเสร็จค่าผ่านทาง เพื่อการชิงโชครางวัลต่างๆ ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2558 โดยจะจับรางวัลในวันที่ 11 มิถุนายน นี้ ที่สยามสแควร์

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการใน 3 ปี ที่ผ่านมา ปริมาณการส่งใบเสร็จชิงโชคในแต่ละปีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยในปี 2555 มีปริมาณการส่งชิงโชค 554,576 ใบ ปี 2556 จำนวน 800,000 ใบ และในปี 2557 ประมาณกว่า 1,000,000 ใบ โดยปีนี้คาดว่าปริมาณใบเสร็จชิงโชคน่าจะจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 ใบ หรือเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 20-30% จากยอดการร่วมโครงการปีที่ผ่านมา

สำหรับกลุ่มผู้ใช้บัตรสมาชิกเซเว่นการ์ด และบัตรสมาชิกเพิร์สจ่ายค่าผ่านทางในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลักคือ สามารถเพิ่มความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น สามารถเติมเงินลงในบัตรที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และนำมาชำระค่าผ่านทางโดยไม่ต้องรอรอเงินทอน ทั้งนี้ระบบนี้สามารถปรับใช้ให้เข้ากับระบบ Automatic Fare Collection ได้อีกด้วย

ดอนเมืองโทลล์เวย์จับมือไทยสมาร์ตคาร์ดและเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) เดินหน้าโครงการใบเสร็จลุ้นโชค Tollway Magic Smart Move ชิงรางวัลรถยนต์ MG6 Turbo 1.8 ลิตร และของรางวัลอื่น ๆ มูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท หวังเพิ่มฐานผู้ใช้บัตรสมาชิกเซเว่นการ์ดในการจ่ายค่าผ่านทางยกระดับ และแสดงความพร้อมของบริษัท ในการนำร่องระบบ Automatic Fare Collection หนุนนโยบายรัฐสู่ระบบตัวร่วม มั่นใจยอดผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 30%

นายชัยภัฏ เตมียบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้บริษัทยังคงเดินหน้าจัดโครงการ Tollway Lucky Way ส่งใบเสร็จค่าผ่านทางลุ้นโชคขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา โดยปีนี้นอกจากร่วมมือกับบริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด(TSC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นร้านอิมสะดวกของคนไทย ปัจจุบันมีกว่า 8,200 สาขาทั่วประเทศ และได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็มจี เซลส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์เอ็มจี จัดโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่อกิจกรรม "Tollway Magic Smart Move" เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ MG6 FASTBACK 1.8 X TURBO SUNROOF จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,128,000 บาท รวมถึงรางวัลอื่นมีมูลค่าทั้งหมดกว่า 1.7 ล้านบาท







# 7 พฤติกรรมความเคยชิน ของผู้ใช้รถ ที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงสงกรานต์นี่เป็นช่วงที่ผู้คนจำนวนมากจะขับรถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ย้ำต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นลองมาเช็คและสำรวจตัวเองกันหน่อยดีกว่าว่า พฤติกรรมแบบนี้เกิดกับคุณเวลาขับรถหรือไม่? ถ้ามี.... เปลี่ยนได้เลยค่ะ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมทาง

## คุยโทรศัพท์/แชท

โทรศัพท์ขณะขับรถเป็นเรื่องปกติที่หลีกเลี่ยงได้ยากในปัจจุบัน พฤติกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ เพราะการขับรถต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การมอง การฟัง และการทรงตัว เมื่อมีการพูดโทรศัพท์หรือเล่นโทรศัพท์จะคิดถึงเรื่องนั้น ๆ จึงทำให้ความสามารถในการขับช้าลง บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น ณ เพียงไม่กี่วินาที อาจทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

## จับพวงมาลัยมือเดียว

การควบคุมรถโดยการจับพวงมาลัยมือเดียวทำให้มีโอกาสเสียการควบคุมได้ง่ายยิ่ง หากกำลังขับที่รถด้วยความเร็วสูง ๆ หรือต้องเข้าโค้ง การจับพวงมาลัยมือเดียวไม่สามารถควบคุมรถได้ดีเท่ากับการจับพวงมาลัยสองมือ และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายมาก

## ถอดรองเท้า

การถอดรองเท้าขับรถและวางของไว้ใกล้ ๆ ที่คันเร่ง เสี่ยงต่ออันตราย เพราะรองเท้าที่เราถอดไว้อาจไหลเข้าไปติดใต้เบรก และเมื่อต้องการเหยียบเบรกจะติดรองเท้า ทำให้เบรกได้ไม่ลึก และไม่สามารถหยุดรถได้

## นั่งพับขาขึ้นหนึ่งข้าง

ปัจจุบันการขับรถด้วยเกียร์อัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยขาขวาเพียงข้างเดียวทำให้ขาซ้ายไม่ได้ใช้งาน เมื่อขับรถนาน ๆ อาจเกิดอาการเมื่อยล้าจึงพับขาขึ้นมข้างหนึ่งเพื่อผ่อนคลายแต่รู้หรือไม่ว่าการนั่งในลักษณะนี้ทำให้การควบคุมรถไม่มั่นคง หากเกิดการกระแทกอาจทำให้เสียการควบคุมรถ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการนั่งในลักษณะนี้จะดีที่สุด

## แต่งหน้า

พฤติกรรมนี้มักพบเป็นประจำสำหรับสาว ๆ หากแต่งหน้าขณะรถจอดติดไฟแดงคงไม่น่าเป็นอะไร แต่สาว ๆ ส่วนใหญ่มักจะแต่งหน้าไปขับรถไปทำให้เสียการควบคุมรถโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากพอ กับการหยิบของที่ตกลงบนพื้นรถขณะขับรถเช่นกัน

## ทานอาหาร

อาจดูเหมือนว่า การทานอาหารบนรถเป็นเรื่องปกติสำหรับคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งดูไม่น่าเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ การรับประทานอาหารเช้าขณะขับรถทำให้สมาธิของผู้ขับช้าลง หรือบางครั้งการรับประทานอาหารเช้าขณะขับรถทำให้ต้องจับพวงมาลัยมือเดียวทำให้เสียการควบคุมเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน

## สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ขณะขับรถนอกจากจะเป็นการทำร้ายปอดของคุณแล้ว ยังมีอันตรายมากกว่านี้อีก เพราะเมื่อมือหนึ่งจับพวงมาลัย อีกมือหนึ่งคีบบุหรี่ส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมรถลดลง ไม่เพียงเท่านั้นการยื่นมือออกมาข้างหนึ่งเพื่อคีบบุหรี่ก็เป็นอันตรายอาจถูกเฉี่ยวจากรถจักรยานยนต์หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

พฤติกรรมเหล่านี้ อาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งในหลายๆ พฤติกรรมของผู้ใช้รถ แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงก็คือ "กฎจราจร" ไม่ว่าจะขับรถคันเล็กหรือรถคันใหญ่ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และควรมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางก็จะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ค่ะ





หน้าร้อนแบบนี้อุณหภูมิสูงปรี๊ดเป็นการเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคและจุลินทรีย์ เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วอาจเกิดท้องเสีย ท้องร่วงได้ และอาหารจานเด็ดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในหน้าร้อนแบบนี้ มีอาหารอะไรบ้าง...ลองไปดูกันเถอะ

### อาหารประเภทกะทิ

เช่น แกงหน่อไม้กะทิ ขนมใส่กะทิ แกงเขียวหวาน ฯลฯ เป็นอาหาร ที่ง่ายต่อการเสียดังนั้นหากต้องการที่จะบริโภคอาหารประเภทนี้ ท่านต้องมั่นใจว่าอาหารปรุงสุกและทำสดใหม่จริงๆ แต่แนะนำว่าในช่วงอากาศที่ร้อนแบบนี้ควรเลี่ยงไปก่อนก็จะดีที่สุด

### อาหารประเภทส้มตำ

ส้มตำเป็นอาหารอีกประเภทที่ทำให้ท้องเสียมากที่สุด ทั้งปลาร้า ปูดอง ที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์จำนวนมากเป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย ซึ่งส้มตำที่กล่าวมาในที่นี้ไม่ใช่กินไม่ได้ เพียงควรเลือกที่สะอาด สดใหม่เสมอ

### อาหารทะเล

เป็นอาหารที่บูดง่ายมากในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก่อนรับประทานอาหารควรทำให้สุกอยู่เสมอ เพราะถ้ารับประทานโดยไม่สุกอาจทำให้ท้องเสียได้

### อาหารค้างคืน

ท่านต้องมั่นใจว่าไม่บูดไม่เสีย ก่อนจะรับประทานควรมีการอุ่นให้ดี ปรุงให้สุก ทางที่ดี ณ ช่วงหน้าร้อนนี้แนะนำให้บริโภคอาหารแบบวันต่อวันจะดีกว่า

### อาหารหมักดอง

โดยเฉพาะอาหารที่ขายตามท้องตลาด เพราะอากาศร้อนทำให้เชื้อโรคเติบโตได้ดี เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้

### ซูชิ

เป็นอาหารที่ทำจากข้าวซึ่งเป็นอาหารที่เสียบง่ายชนิดหนึ่ง เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนขายนำวัตถุดิบมาจากแหล่งใด เวลารับประทานอาหารต้องมั่นใจว่าทำสดใหม่ ไม่ค้างคืน มิฉะนั้นแล้วอาจเกิดอาการท้องเสียได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารในหน้าร้อน ต้องระวังในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและใหม่อยู่เสมอ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือ การล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคุณเองนะคะ





## กิจกรรม

# ขอบคุณผู้ใช้งานฯ



เนื่องในเทศกาลต่าง ๆ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ใช้ทางฯ ด้วยการมอบชุดของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ อาทิเช่น การมอบส้มมงคลในเทศกาลตรุษจีน การมอบแบนเนอร์โปรตีนในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ การมอบชุด Gift Set ในวันคริสต์มาส เป็นต้น เพื่อแทนคำขอบคุณที่ผู้ใช้ทางฯ ได้ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการให้บริการของดอนเมืองโทลล์เวย์ ด้วยดีเสมอมา



## วันนลงข่าว

# สวัสดีปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใย จากใจโกลด์เวย์



บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใย จากใจโกลด์เวย์" ประจำปี 2557 เพื่อส่งความสุขพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทางฯทุกท่านในการใช้รถในช่วงวันหยุดยาวด้วยการมอบ Gift Set พร้อมแผนที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 26-29 ธันวาคม 2557 จัดขึ้น ณ ด่านดินแดง 2

## วันเด็ก 58

วันที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับแขวงกรทางกรุงเทพ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในการจัดงานในครั้งนี้เพราะตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อเด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพื่อพร้อมจะพัฒนาประเทศชาติต่อไป งานจัดขึ้น ณ แขวงกรทางกรุงเทพ







# 66 โทลล์เวย์ มอบจักรยาน ให้น้อง



เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว จ.นนทบุรี เพื่อมอบจักรยานใหม่ให้กับน้องๆ เป็นการมอบขวัญและกำลังใจในการเรียนหนังสือ และใช้ในชีวิตประจำวันโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารหรือต่างจังหวัดเท่านั้น โรงเรียนที่อยู่ในบริเวณรอบชานเมืองหลายแห่ง ก็ยังคงรอความช่วยเหลือจากพวกเรา อย่างเช่น "โรงเรียนสุเหร่าเขียว จ.นนทบุรี แห่งนี้" โดยมีนายละอออง กลมแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เกียรติรับมอบ

อีกหนึ่งสิ่งเล็กๆ แม้จะเป็นแค่แผ่นกระดาษ... แต่แฝงด้วยความรู้สึกจากใจน้องๆ เพียงเท่านั้นก็ทำให้เรามีสุขที่ได้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและมีกำลังใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป..



## ชุดคู่มือผ่านทาง

- 1 ราคา 70 บาท ใช้สำหรับช่วง ดินแดง - ดอนเมือง 1 เล่ม มีจำนวน 20 ใบ ราคาเต็ม 1,400 บาท ลด 70 บาท เหลือ **1,330** บาทต่อเล่ม
- 2 ราคา 30 บาท ใช้สำหรับช่วง ดอนเมือง - อนุสรณ์สถาน (ใช้ได้ทั้งด้านหลักสี่ ขาออก และด้านอนุสรณ์ ขาออก) 1 เล่ม มีจำนวน 20 ใบ ราคาเต็ม 600 บาท ลด 30 บาท เหลือ **570** บาทต่อเล่ม

สำหรับด้านดอนเมือง ขาเข้า ใช้คู่มือ 70 บาท ร่วมกับ คู่มือ 30 บาท สำหรับชำระค่าผ่านทาง



ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง  
(Call Center) 0-2792-6500

หมายเหตุ : คู่มือผ่านทางนี้ไม่รับแลกคืน เปลี่ยน และไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดได้

## ดอนเมืองโทลล์เวย์ ยกระดับสังคมปลอดภัยาเสพติด มอบชุดตรวจสารฟรี



การยกระดับสังคมปลอดภัยาเสพติด เป็นหนึ่งในนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมของดอนเมืองโทลล์เวย์ ที่ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยการมอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรีให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจนำไปใช้ตรวจสุขภาพบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติด เพื่อการนำผู้เสพไปรักษาและบำบัด อันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดให้น้อยลง

ติดต่อเพิ่มเติม ส่วนสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

☎ 02-792-6500



โทลล์เวย์...ยกระดับสังคมปลอดภัยาเสพติด



โทลล์เวย์...ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน  
ด้วยสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์

โทลล์เวย์...ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการจัดทำป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ฟรี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ชะลอความเร็วป้องกันอุบัติเหตุ และเกิดความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

สัญญาณไฟกะพริบนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้ด้านบนป้ายสัญญาณไฟด้วย



สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สามารถขอรับการสนับสนุนป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ☎ 02-792-6500



## สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

ปีที่ 5

พิเศษ



รับกระเป๋ากันม่วง เตรียมพร้อมเดินทาง  
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ด่านดินแดง 1  
(ตั้งแต่เวลา 7.30 น. จนกว่าของจะหมด)

และตรวจสภาพรถฟรีระหว่างวันที่ 9 -11 เมษายน 2558  
ณ บริเวณหน้าด่านดินแดง 2  
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางครับ



# ผ่านสะดวก แค่แตะบัตร

## Smart Purse

### จ่ายค่าผ่านทางโทลล์เวย์



[www.tollway.co.th](http://www.tollway.co.th)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

02 792 6500

ใช้บัตร Smart Purse ได้  
ทุกช่องเก็บค่าผ่านทาง

